

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

### Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tôi tên là: **NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA**

Tôi năm nay 48 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp 5, xã An Khương, huyện Hớn Quản. Bản thân có 18 năm công tác tại xã An Khương, 5 năm công tác tại huyện Hớn Quản, 4 năm công tác ở tỉnh. Đến tháng 6-2018, tôi được Tỉnh ủy điều động về công tác tại huyện Hớn Quản, được tiếp tục gắn bó với huyện nhà.

Lần này, được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác và sau 3 lần hiệp thương của Ban Thường trực UBMTTQVN 2 cấp, tôi được giới thiệu là một trong những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây thật sự là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của tôi trước bà con nhân dân huyện nhà.

***Kính thưa bà con cử tri!***

Là người con trưởng thành tại một vùng quê nghèo của Hớn Quản, đồng thời là cán bộ đi lên từ cơ sở, “kề vai sát cánh” cùng các đồng chí, đồng nghiệp và bà con nhân dân trong những ngày đầu tái lập huyện với bộn bề khó khăn, thử thách. Với sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Hớn Quản đã đạt được nhiều thành tựu sau hơn 11 năm tái lập. Song, thời gian tới quê hương Hớn Quản vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều mục tiêu phải phấn đấu mới đảm bảo cho quá trình phát triển.

Xuất phát từ những thực tế, cùng chung sự trăn trở, mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân là xây dựng Hớn Quản ngày càng giàu đẹp, văn minh, đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện thật sự đi vào đời sống, làm cho người dân Hớn Quản được sống trong **yên bình, hạnh phúc**. Cá nhân tôi, với tư cách là cán bộ lãnh đạo của huyện và là người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin trình bày những vấn đề trọng tâm mà bản thân mình đang rất **tâm huyết mong muốn thực hiện**:

**Trước hết**, tôi sẽ nỗ lực làm tốt nhất vai trò, nhiệm vụ của một người đại biểu Hội đồng nhân dân, đó là: Thường xuyên lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân bằng nhiều hình thức; giảm bớt các **cuộc hội họp không cần thiết dành thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn**. Qua đó phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời đến với Hội đồng nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết các công việc liên quan đến quyền lợi của bà con cử tri; đồng thời thường xuyên giám sát, đôn đốc việc giải quyết của các ngành chức năng.

**Thứ hai**, với cương vị là người đứng đầu Đảng bộ huyện, tôi sẽ tiếp tục tăng cường sự **“đoàn kết, đồng lòng hành động của cả Đảng bộ huyện vì khát vọng Hớn Quản phát triển toàn diện”**; **cả hệ thống chính trị huyện hướng về cơ sở, chăm lo cuộc sống của cử tri và bà con các dân tộc huyện nhà**, bằng những **chương trình** thiết thực và **phương pháp** làm việc như:

1. Tập trung sức mạnh tổng thể các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trọng tâm là thực hiện thành công 5 nội dung đột phá theo

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

- Về Chương trình “Huy động nguồn lực cho đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”: Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng các khu dân cư, nhằm kết nối khu đô thị trung tâm Tân Khai với vùng phụ cận và các khu, cụm công nghiệp. Song song với đó quyết liệt chỉ đạo và tích cực phối hợp cùng các ngành của tỉnh, nhà đầu tư tháo gỡ nhanh những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp như: Minh Hưng – Sikico, Tân Khai II, Việt Kiều,... nhằm giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo động lực mới phát triển kinh tế cho huyện.

- Về Chương trình “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ”: Tập trung quy hoạch và xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp. Xây dựng các mô hình phát triển sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị, thương hiệu sản phẩm đặc trưng của các xã. Quyết tâm xây dựng huyện Hón Quán đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

- Về Chương trình “Giảm nghèo bền vững, gắn với đổi mới công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của Nhân dân”: Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ nghèo; gắn Chương trình giảm nghèo bền vững với các chương trình, dự án khác, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

- Về Chương trình “Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”: Đổi mới công tác cán bộ theo hướng đánh giá cán bộ đúng thực chất, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đối với cán bộ. Tăng cường điều động, luân chuyển, đào tạo cán bộ trẻ thông qua thực tiễn nhằm tạo nguồn cán bộ kế cận cho huyện. Đồng thời không ngừng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng (nhất là tham nhũng vặt, những nhiều làm khó nhân dân), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất, đạo đức, chuyên môn tốt, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, **dám vì lợi ích của dân mà làm**. Tiếp tục sắp xếp bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, liêm chính, hành động, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng phụng sự nhân dân.

- Về Chương trình “Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của MTTQ và các đoàn thể ấp, sóc, khu phố để tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng”: Chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả các phong trào hiện có của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở để chọn lọc, duy trì và nâng cao chất lượng những phong trào đang phát huy hiệu quả; qua đó phát hiện và giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú. Nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ dân vận, mặt trận và đoàn thể ấp, khu phố nhằm đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của Nhân dân.

**2. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề tồn đọng, bức xúc trong Nhân dân, cũng như những vấn đề mới mà người dân quan tâm như:**

- Lãnh đạo chính quyền trong việc quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, khoáng sản. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đối với đất

nông nghiệp tách khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng, đất có nguồn gốc cao su. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, đảm bảo người dân được sống trong môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Khắc phục căn cơ tình trạng thiếu giáo viên, thiếu phòng học, xóa phòng học tạm, đảm bảo mọi trẻ em đều được đến trường. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

- Chỉ đạo ngành chức năng thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm các loại tội phạm có tính chất “xã hội đen”, “tín dụng đen”, xâm hại trẻ em,... đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

- Thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết hồ sơ trực tuyến cho doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh việc áp dụng và hướng dẫn doanh nghiệp, người dân thực hiện giải quyết hồ sơ mức độ 3, 4 trên môi trường điện tử.

**3. Đổi mới phương pháp làm việc** của cả hệ thống chính trị huyện theo hướng **tăng cường về cơ sở; thật sự cùng cơ sở hành động**, các chương trình, chính sách của huyện khi xây dựng đều phải gắn với lợi ích của nhân dân, người dân phải là đối tượng thụ hưởng chính.

Để những nội dung, kế hoạch nêu trên trở thành thực tế, trước hết bằng những hành động cụ thể của mình với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ huyện, sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành tham mưu, thì vẫn cần có sự đồng thuận cao của cử tri. Rất mong cử tri ủng hộ cho tôi, từ đó tôi lấy đó thêm động lực hết sức mình cùng huyện Hớn Quản, cùng nhân dân vào chặng đường phát triển mới của tỉnh, huyện.

Kính chúc toàn thể cử tri, quý vị đại biểu cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

***Xin trân trọng cảm ơn!***